
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก (ครั้งท่ี 2) ประจำปพุทธศักราช 2567 

วันพุธท่ี ๑๙ มิถุนายน 2567 

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 

  เมื ่อสมาช ิกสภาฯ มาครบองค ประช ุม นายส ุรจ ิตต  พงษ ส ิงห ว ิทยา ประธานสภา

กรุงเทพมหานคร นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีหนึ่ง และนายฉัตรชัย หมอดี 

รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดกลาวเปดประชุม โดยมีรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 

คนที่หนึ ่ง และรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ผลัดเปลี ่ยนกันดำเนินการประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

 1.1 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีหนังสือขอลาประชุมสภากรุงเทพมหานคร  

ในชวงเวลา 10.00-11.30 น. และไดมอบหมายนายจักกพันธุ ผิวงาม รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

ปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว 

 1.2 ประธานสภากรุงเทพมหานครไดสั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ระเบียบวาระท่ี 8 

เรื่องอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี  8.4 ขอใหสภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหนงท่ีวาง 

ในคณะกรรมการประสานงานรวมสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ตำแหนง 

 1.3 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีหนังสือรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน

ของกรุงเทพมหานคร สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2566 

 1.4 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดมีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามญัตติของ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวม 10 เรื่อง ดังนี้ 

  1. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุรจิตต พงษสิงหวิทยา เรื่อง  

ขอใหกรุงเทพมหานครเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางการแพทยดานจิตเวชใหครอบคลุม ในโรงพยาบาลสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

  2. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติดวยวาจาของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง  

ขอใหกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการจัดทำระบบการแจงเตือนภัยเหตุฉุกเฉิน (Emergency Alert 

System : EAS) ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

  3. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายกิตติพงศ  รวยฟูพันธ  เรื่อง  

ขอใหกรุงเทพมหานครจัดทำแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดเหตุไฟไหมรถยนตพลังงานไฟฟา (EV) 

 

4. รายงานผล… 



 

 2 

  4 . รายงานผลการดำเนิ นการตามญั ต ติของนางกนกนุ ช  กลิ่ น สั งข  เรื่อ ง  

ขอใหกรุงเทพมหานครเรงรัดฌาปนสถานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครปรับปรุงเตาเผาศพ ใหมีคามลพิษ 

เปนไปตามมาตรฐาน 

  5. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติดวยวาจาของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง  

ขอใหกรุงเทพมหานครเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

  6. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวภัทราภรณ เกงรุงเรืองชัย เรื่อง 

ขอใหกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ท่ีเกิดจากพนักงานสง

อาหารเอกชน 

  7. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ เรื่อง  

ขอใหกรุงเทพมหานครเพ่ิมความเขมงวดในมาตรการปองกันและลดปริมาณฝุนละออง ขนาดเล็ก PM2.5 

ของศาสนสถานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

  8. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายกิตติพงศ  รวยฟูพันธ  เรื่อง  

ขอใหกรุงเทพมหานครเตรียมความพรอมและกำหนดมาตรการดานความปลอดภัย ของอาคาร สะพาน  

เพ่ือรองรับการใชงานรถยนตพลังงานไฟฟา (EV) ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

  9. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุรจิตต พงษสิงหวิทยา เรื่อง ขอให

กรุงเทพมหานครแกไขปญหาของประชาชนในการเขารับบริการหนวยปฐมภูมิของสำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

  10. รายงานผลการดำเนินการตามญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให

กรุงเทพมหานครบูรณาการการแกไขปญหาสะพานชำรุดในพ้ืนท่ีรอยตอระหวางเขตหรือในความรับผิดชอบ 

ของสำนักการโยธา 

  - ท่ีประชุมรับทราบ 

 

2. กระทูถาม 

2.1 กระทูถามสดของนายกิตติพงศ รวยฟูพันธ เรื่อง สอบถามกรณีเวนคืนท่ีดินเพ่ือสราง

และขยายทางหลวงทองถ่ินในพ้ืนท่ีเขตทุงครุและเขตขางเคียง 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี 

ผูอำนวยการสำนักการโยธา เปนผูตอบกระทูถาม 

2.2 กระทูถามสดของนางกนกนุช กลิ่นสังข เรื่อง ขอสอบถามการดำเนินการตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือแกไขปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาใชจาย

เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยสินท่ีประชาชนท่ัวไปใชสอยรวมกัน พ.ศ. 2536 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายจักกพันธุ ผิวงาม  

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 

3. เรื่องท่ีคณะกรรมการ… 
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3. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว    

รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและหลักเกณฑการดำเนิน

โครงการชุมชนเขมแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- คณะกรรมการวิสามัญฯ ขอนำกลับไปศึกษาเพ่ิมเติม 

 

4. เรื่องท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

ญัตติขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายการผูกพันโอนเลือกจายเปนคาเชาท่ีดินของ 

วัดปากน้ำ เพ่ือกอสรางโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายการผูกพันโอนเลือกจายเปนคาเชาท่ีดินของ 

วัดปากน้ำ เพ่ือกอสรางโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 

 

5. เรื่องท่ีเสนอใหม 

ที่ประชุมมีมติใหเลื่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระไปพิจารณาในการประชุม

สภากรุงเทพมหานครในครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครสำรวจลำกระโดง 

ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและปองกันการรุกล้ำท่ีสาธารณะ  

2. ญัตติของนายวิพุธ ศรีวะอุไร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงจัดทำระบบจัดการขอมูล

สำหรับจัดระเบียบการบริการรถจักรยานยนตรับจาง เพ่ือสรางความปลอดภัยและ ความเชื่อม่ันใหกับ

ประชาชนผูใชบริการ  

3. ญัตติดวยวาจาของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครทบทวน  

การดำเนินงานคณะขับเคลื่อนการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา 

 

6. เรื่องอ่ืน ๆ 

6.1 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการ

รายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ กอนใหความเห็นชอบ ขอขยายเวลาการพิจารณา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 30 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 8 มิถุนายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2567 

6.2 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรถราชการเปนรถยนตท่ี

ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (Electric Vehicle) ขอขยายเวลาการศึกษา 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน นับแต  

วันครบกำหนด (วันท่ี 7 มิถุนายน 2567) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 5 กันยายน 2567 

 

 

6.3 ขอใหสภา… 
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6.3 ขอใหสภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหนงท่ีวางในคณะกรรมการสามัญ

ประจำสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการกิจการสภา จำนวน 2 ตำแหนง 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายสุรจิตต  

พงษสิงหวิทยา และ นายอำนาจ ปานเผือก เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี 

2. คณะกรรมการการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหนง 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นางชญาดา วิภัติภู มิประเทศ เปนกรรมการ แทน  

นายสุรจิตต พงษสิงหวิทยา   

3. คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง จำนวน 1 ตำแหนง 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายอำนาจ ปานเผือก เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี 

4. คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย จำนวน 1 ตำแหนง 

- ท่ี ประชุ มมีมติ เห็ นชอบเลือก นางชญาดา วิภั ติ ภู มิประเทศ เป นกรรมการ แทน  

นายวิพุธ ศรีวะอุไร 

5. คณะกรรมการการระบายน้ำ จำนวน 2 ตำแหนง 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายสุรจิตต  

พงษสิงหวิทยา และ นายอำนาจ ปานเผือก เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี 

6. คณะกรรมการการจราจรและการขนสง จำนวน 1 ตำแหนง 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายวิพุธ ศรีวะอุไร

7. คณะกรรมการการวัฒนธรรม การทองเท่ียวและการกีฬา จำนวน 1 ตำแหนง 

- ท่ี ประชุ มมีมติ เห็ นชอบเลือก นางชญาดา วิภั ติ ภู มิประเทศ เป นกรรมการ แทน  

นายวิพุธ ศรีวะอุไร 

 

6.4 ขอใหสภากรุงเทพมหานครเลือกกรรมการแทนตำแหนงท่ีวางในคณะกรรมการ

ประสานงานรวมสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ตำแหนง 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือกกรรมการแทนตำแหนงท่ีวางในคณะกรรมการประสานงาน

รวมสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 7 ตำแหนง ดังนี้ 1. นายศิริพงษ ลิมปชัย  2. นางอนงค เพชรทัต   

3. นายธนวัฒน เชิดชูกิจกุล  4. นายวิพุธ ศรีวะอุไร  5. นางสาวนฤนันมนต หวงทรัพย  6. นางสาวศศิธร 

ประสิทธิ์พรอุดม  7. นายอนุรักษ เลิศวัฒนาไพบูลย แทน 1. นายสุรจิตต พงษสิงหวิทยา  2. นางชญาดา 

วิภัติภูมิประเทศ  3. นางกนกนุช กลิ่นสังข  4. นางสาวเมธาวี ธารดำรงค  5. นายประพฤทธ หาญกิจจะกุล  

6. นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ  7. นายเนติภูมิ ม่ิงรุจิราลัย 
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6.5 ญัตติดวยวาจาของนายเนติภูมิ ม่ิงรุจิราลัย เรื่อง ขอใหสภากรุงเทพมหานครเลือก

กรรมการแทนตำแหนงท่ีวางในคณะกรรมการวิสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือศึกษาปญหาของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียว 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายประภัสร จงสงวน เปนกรรมการ แทน นายวิพุธ ศรีวะอุไร  

2. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการนำเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เขามา 

ปรับใชการปฏิบัติงานดานการระบายน้ำในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายสุรจิตต  

พงษสิงหวิทยา และนายสัณสิทธิ์ เนาถาวร เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี  

3. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาตรวจสอบโครงการกอสรางขนาดใหญในความรับผิดชอบ

ของกรุงเทพมหานครเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายสุรจิตต 

พงษสิงหวิทยา 

4. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรถราชการเปนรถยนตท่ีขับเคลื่อน

ดวยพลังงานไฟฟา (Electric Vehicle) 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ เปนกรรมการ แทน นายวิพุธ ศรีวะอุไร 

5. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการถายโอนภารกิจดานการจราจรมาอยูภายใตการกำกับ

ดูแลของกรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายสุรจิตต  

พงษสิงหวิทยา และ นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ เปนกรรมการ แทน นายวิพุธ ศรีวะอุไร 

6. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรดานดิจิทัลและเทคโนโลยี

ของกรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ เปนกรรมการ แทน นายวิพุธ  

ศรีวะอุไร และ นายอำนาจ ปานเผือก เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี  

7. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ี 

ท่ีมีศักยภาพดานเศรษฐกิจ 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายสุรจิตต  

พงษสิงหวิทยา นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ เปนกรรมการ แทน นายวิพุธ ศรีวะอุไร และ นายอำนาจ  

ปานเผือก เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี 
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8. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมวงเงินผูกพันงบประมาณ

กรุงเทพมหานครโครงการกอสรางสะพานขามแมน้ำเจาพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ชวงท่ี 3 กอสรางทาง

ยกระดับและถนนฝงพระนคร จากแมน้ำเจาพระยาถึงแยกสะพานแดง กอนใหความเห็นชอบ 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายสุรจิตต  

พงษสิงหวิทยา และ นายอำนาจ ปานเผือก เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี 

9. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการ

รายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ กอนใหความเห็นชอบ 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายสุรจิตต  

พงษสิงหวิทยา  

10. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมวงเงินผูกพันงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และ

ศูนยสำรวจและเฝาระวังชายฝง และโครงการจางควบคุมงานกอสรางโครงการปองกันและแกไขปญหาการกัด

เซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนยสำรวจและเฝาระวังชายฝง กอนใหความเห็นชอบ 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายสุรจิตต  

พงษสิงหวิทยา และ นายอำนาจ ปานเผือก เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี  

11. คณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบและแกไขปญหาปายท่ีผิดกฎหมาย 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ เปนกรรมการ แทนนายวิพุธ 

ศรีวะอุไร 

12. คณะกรรมการวิสามัญเพ่ือตรวจสอบการใชงบประมาณของกรุงเทพมหานครในการ

จัดงานลักษณะกิจกรรมตาง ๆ (Organizing event) 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายสุรจิตต 

พงษสิงหวิทยา  นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ เปนกรรมการ แทน นายวิพุธ ศรีวะอุไร และ นายอำนาจ  

ปานเผือก เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี 

13. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุม 

การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ....  

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายอำนาจ ปานเผือก เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี 

14. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณากำหนดประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายอำนาจ ปานเผือก เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี 

15. คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและหลักเกณฑการดำเนินโครงการชุมชน

เขมแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเลือก นายวิรัตน มีนชัยนันท เปนกรรมการ แทน นายสุรจิตต  

พงษสิงหวิทยา และ นายอำนาจ ปานเผือก เปนกรรมการ แทน นายฉัตรชัย หมอดี 

6.6 ประธานสภา... 
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6.6 ประธานสภากรุงเทพมหานครแจงปดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำป

พุทธศักราช 2567 นับตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2567 เปนตนไป 

 

เลิกประชุม เวลา 16.50 น. 

 

 

 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


